
 สรุปข่าวประจ าวันที่  25 ส.ค. 66 
ส่ือสิ่งพิมพ์   
- คอลัมน์เรียงคนมาเป็นข่าว..เศรษฐกิจสีเขียว  (มติชน 26 ส.ค. 66 หน้า 4) 
- ปปท. เขต 4 ลุยคดี ลักลอบตัดไม้พะยูง  (เดลินิวส์ 26 ส.ค. 66 หน้า 1,13)  
ส่ือออนไลน์  
- “ทส.” กดปุ่มเปิดเวทีประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” (ไทยรัฐออนไลน์ 23 ส.ค. 66) 
www.thairath.co.th/news/local/2719491 
- กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” น าเสนอ
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่าย ตอบโจทย์สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  (เดลินิวส์ออนไลน์ 23 ส.ค. 66)  www.dailynews.co.th/news/2650044/ 
- ทส. ระดมพลัง 5 หน่วยงานประชุม 'ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว'  (ข่าวสดออนไลน์ 23 ส.ค. 66) 
www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7829062 
- คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวางแนวทางแก้ปัญหาที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์อ าเภอบางสะพานระบุชัดปริมาณ
การถือครองที่ดิน  (สยามรัฐ 24 ส.ค. 66) https://siamrath.co.th/n/472254 
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นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวหลังเป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานร่วมกันด าเนินงาน ผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูก
กฎหมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่กับการป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย 
พร้อมส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และรักษาความสมบูรณ์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ลดผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global warming) “ในการด าเนินการได้น าหลัก 
BCG Economy Model ไปสนับสนุนการด าเนินงานจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า และ
ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความสมดุล สร้างรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจและประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ ซึ่งการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านป่าไม้ 
รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้ง



เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้สู่สาธารณะ ส าหรับใช้เป็นฐานในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป” 

ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การประชุมการป่าไม้ เป็นความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะ
ร่วมหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2566 นี้ กรมป่าไม้ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักการประชุมการป่าไม้ 
ครั้งที่ 25  โดยจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 
2566 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญของการประชุมมี 3 ประการ คือ 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไปสู่สาธารณชน 
และน าผลการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 2) เพ่ือเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน และ 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้
ด าเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

“นอกจากนี้ ยังมีการปาถกฐาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ก้าวต่อไปของไม้
เศรษฐกิจไทยสู่สากล, การเงินและการตลาด กลไกสู่ความส าเร็จของไม้เศรษฐกิจ, คาร์บอนเครดิต (ภาคป่าไม้) 
กับเศรษฐกิจสีเขียว, ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทยและการจัดเวทีนิสิต นักศึกษา (Student Forum) เรื่อง 
การลดโลกร้อน : ไม้ VS วัสดทุดแทนไม้ พร้อมกับเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคนิทรรศการน าเสนอผลงานและภารกิจด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานภาคี 
ด้านป่าไม้” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทส. โดย กรมป่าไม้ เปิดเวทีระดมพลัง 5 หน่วยงานประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจ 
สีเขียว” ตอบโจทย์ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ นายพิชิต สมบัติมาก 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ 
ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว” โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม
หน่วยงานภาคีด้านป่าไม้ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน 

นายพิชิต เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรฯ มุ่งเน้นการ
ท างานให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มุ่งสู่
เป้าหมายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วย
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียว กระทรวงทรัพยากรฯ 
จึงส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกกฎหมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
ควบคู่กบัการป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้และการค้าไม้
ผิดกฎหมาย พร้อมส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน และโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และรักษาความสมบูรณ์
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ลดผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global warming) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพิชิต กล่าวอีกว่า ในการด าเนินการได้น าหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการด าเนินงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้
เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความสมดุล สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชน รวมถึงการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการ
ประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 เป็นโอกาสดีที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ 
อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้สู่สาธารณะ ส าหรับใช้เป็นฐานในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

นายบรรณรักษ์ เสริม
ทอง รองอธิบดีกรมป่า
ไม้ กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ 
กรมป่าไม้ได้รับมอบให้
เป็นเจ้าภาพหลักการ
ประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 
25 โดยจัดการประชุม
ภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทย
สู่เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 
ส.ค. 2566 โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญของ

การประชุมมี 3 ประการ คือ 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่คิดค้น
อย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ไปสู่สาธารณชน และน าผลการประชุมทางวิชาการและ
นวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 2.เพ่ือเป็นเวที
กลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็น



ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน และ 3.เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ด าเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง สร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่า
ไม้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการปาถกฐาพิเศษ และการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจ
ไทยสู่สากล, การเงินและการตลาด กลไกสู่ความส าเร็จของไม้เศรษฐกิจ , คาร์บอนเครดิต (ภาคป่าไม้) 
กับเศรษฐกิจสีเขียว, ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทยและการจัดเวทีนิสิต นักศึกษา (Student Forum) 
เรื่อง การลดโลกร้อน : ไม้ VS วัสดุทดแทนไม้ พร้อมกับเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานและภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานภาคีด้านป่าไม้  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายประมวลพงษ์ถาวรเดชสสพรรคประชาธิปัตย์เขต 3 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ร่วมติดตามความคืบหน้าที่ดินสหกรณ์นิคมอ าเออบางสะพานดดยมีนายสรริยน พัชรครรกานนท์
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีการประชรมดดนมีนายศักดา
มณีวงศ์ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้ผู้อ านวยการคมสันค าปูหัวหน้าส่วนจัดการส่งเสริมสหกรณ์ที่ดิน 
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมทรกอาคส่วนร่วมประชรมหาแนวทางเรื่องที่ดินของสหกรณ์อ าเออบาง
สะพานเพ่ือให้บรรลรวัตถรประสงค์ ณ ส านักงานคณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติ 

ดดยมี  นายนันทปรีชา ค าทองสมาชิกสอาเกษตรกรจ.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้ประสานงาน ติดตามเรื่องที่ดิน
สหกรณ์นิคมอ าเออบางสะพาน นายจ าลอง  ดีทองอ่อนประธานสหกรณ์นิคมบางสะพานพร้อมด้วยนาย
ธีรวัฒน์ สรดจันทร์ นายกอบต.ช้างแรก  อ าเออบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ซึ่ง นายพลาธิป วงษ์ผรดผ่องก านัน ต.ชัยเกษมและผู้น าชรมชนก านันผู้ใหญ่บ้านทั้งสองอ าเออคณะกรรมการ
สหกรณ์นิคมบางสะพานรวม 20 คนร่วมเดนิทางเข้าติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เนื้อที่ 
16,000 ไร่ที่เข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติในวันนี้ 



ซึ่ง นายนันทปรีชา กล่าวว่า วันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์บาง
สะพานมาในระยะหนึ่งแล้ว การจัดท าข้อมูลรายแปลงของสมาชิกสหกรณ์นิคม บางสะพานจ ากัด ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดไปแล้ว และกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าว กับกรมป่าไม้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลเป็นผู้อนรญาตได้มีความเห็น
พ้องตรงกันว่าจะส่งเรื่องที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มีเนื้อที่ 160000 ไร่ ดดยประมาณ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้จะน าเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติที่มีกรมที่ดินเป็นอีกหน่วยงาน
หนึ่งร่วมพิจารณา ซึ่งการประชรมเม่ือวันที่23สิงหาคม 2566 ณ ส านักงานคณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติ
ไดข้้อสรรปร่วมกันว่า ข้อมูลที่ขาดอยู่บางส่วนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จอายใน 60 วัน ในเบื้องต้น และจะ
น าเรื่องนี้เข้าสู่การประชรมชรดใหญ่ของคณะกรรมการชรดดังกล่าวเพ่ือพิจารณาอนรญาตและได้ด าเนินการต่อไป 
ในกรอบระยะเวลา150วันให้แล้วเสร็จ เพ่ือที่จะช่วยให้กับราษฎรและหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ ที่ได้รับความ
เดือดร้อนมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

ดดยในล าดับต่อไปทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของสอาเกษตรกรจ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีอนรกรรมการชรด
เล็กประหอยด้วยหลายอาคส่วนในพื้นท่ี จะเป็นคณะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ ตามกรอบเวลาที่ได้ก าหนด
ร่วมกัน   เพ่ือให้ราษฎรได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว สามารถน าไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆหรือการดูแลจาก
อาครัฐได้  และหน่วยงานต่างๆ  สามารถด าเนินงานให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ได้   

ด้านนายจ าลอง กล่าวว่า วันนี้ได้ไปติดตาม
ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพานกับทาง
คณะกรรมการนดยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เห็นถึง
แนวทาง ที่จะน าไปสู่ การแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน
ให้กับสมาชิก ในเขตนิคมสหกรณ์ได้ อย่าง
ชัดเจน ดดย สิ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ปริมาณการ 
ถือครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน 


